

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ PHÚ XUÂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 41 /BC-UBND

Phú Xuân, ngày 01 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới””

Thực hiện Công văn số 638- CV/UBND -VP, ngày 18/6/2020 của UBND huyện ủy Phú Vang về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính Trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”. UBND xã Phú Xuân báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Tình hình chung

Xã Phú Xuân có diện tích 30,2 km² nằm bên vùng ven phá Tam Giang thuộc phía Đông tỉnh Thừa Thiên Huế có hơn 10.000 nhân khẩu sinh sống bằng các nghề nông nghiệp, ngành nghề và đánh bắt, nuôi trồng thủy sản... Với điều kiện thuận lợi có tuyến đường tỉnh lộ 3 và tỉnh lộ 10A đi qua kết nối với 04 xã giáp ranh là Phú Mỹ, Phú Hồ, Phú Lương và Phú Đa, xã Phú Xuân được xem là trung tâm giao thương, buôn bán, trao đổi hàng hóa, nông – thủy sản giữa các xã vùng kinh tế ven đầm phá với các chợ đầu mối thành phố Huế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng, qua đó chất lượng đời sống của Nhân dân dần được cải thiện và nâng lên rõ rệt.

Đảng bộ xã Phú Xuân hiện nay có 157 đảng viên sinh hoạt trên 14 chi bộ trực thuộc, trong đó có 07 chi bộ thôn, 05 chi bộ cơ quan, trường học, 01 chi bộ Công an và 01 chi bộ quân sự. Trong thời gian qua công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường và thực hiện có hiệu quả. Đảng bộ ngày càng lớn mạnh trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đội ngũ cán bộ, công chức có trí tuệ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần đoàn kết thống nhất trong cơ quan, góp phần quan trọng vào sự nghiệp tăng trưởng, phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của xã nhà.

2. Tình hình, diễn biến củ các loại tội phạm

Song song với việc phát triển kinh tế thì xã Phú Xuân được đánh giá là địa bàn phức tạp về ANTT. Tình hình hình tội phạm và tệ nạn xã hội tại địa phương phát sinh nhiều hành vi mới với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn, mạnh động hơn... đặt ra nhiệm vụ nặng nề đối với công tác giữ gìn an ninh trật tự cho chính quyền địa phương:

- Thủ đoạn hoạt động của tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt, ý thức cảnh giác của một bộ phận quần chúng Nhân dân còn chủ quan, một bộ phận thanh thiếu niên trên địa bàn còn tình trạng suy thoái về đạo đức, chạy theo lối sống thực dụng nên tình hình tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn, phức tạp.

- Tình hình mâu thuẫn, lấn chiếm đất đai, tranh chấp, kiến nghị trong nội bộ Nhân dân của một số thôn còn tiềm ẩn phức tạp, khó lường.

Để đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã nhà, UBND xã Phú Xuân đã tích cực chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, tổ chức Hội nghị cán bộ toàn xã để quán triệt, triển khai các văn bản trên đến các các ban, ngành, đoàn thể với lực lượng Công an xã làm nòng cốt nhằm tập trung nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác phòng, chống tội phạm; tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn trong tình hình mới. Đặt nhiệm vụ phòng, chống tội phạm là một trong những chương trình lớn xuyên suốt cả nhiệm kỳ gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị, địa phương.

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện

Ngay sau khi có Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị; Quyết định số 282 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 06-KH/TU, ngày 26/11/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 06-KH/HU, ngày 22/12/2010 của Huyện Ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW; UBND xã chỉ đạo Công an xã tham mưu Đảng ủy xã kịp thời xây dựng các Kế hoạch về thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”. Để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, UBND xã đã tổ chức hội nghị quán triệt các Chỉ thị và các Kế hoạch thực hiện cho cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách và các trưởng thôn. Qua đó, xác định vị trí, vai trò lãnh đạo, điều hành của chính quyền và công tác tham mưu của lực lượng Công an trong quá trình thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW là hết sức quan trọng.

Để nội dung Chỉ thị 48-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới ” đi vào cuộc sống và trở thành phong trào mang tính tự giác của Nhân dân, đồng thời huy động sức mạnh của toàn xã hội tham gia bảo vệ ANTT góp phần giữ vững ổn định chính trị, ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, Công an xã đóng vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cho Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTT; các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền luôn đổi mới nội dung công tác vận động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những âm mưu thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch trong và ngoài nước và một số đối tượng hình sự, kinh tế và tệ nạn xã hội nhằm đảm bảo ANTT trong tình hình mới tại địa phương.

Qua theo dõi, nhận thức của cán bộ, công chức và các tầng lớp Nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” đã có chuyển biến đáng kể, có ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật, nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, do vậy tình hình ANTT và TTATXH trên địa bàn xã từng bước được ổn định.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện

- Hàng năm, UBND xã đều xây dựng kế hoạch chuyên đề về triển khai thực hiện Chỉ thị 48. Lãnh đạo, chỉ đạo BCH Công an xã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các Chỉ thị và kế hoạch của Đảng ủy, đồng thời, hàng năm chỉ đạo củng cố, kiện toàn BCD phòng chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, ban hành quy chế hoạt động và phân công trách nhiệm cho từng ủy viên, từng thành viên trong BCD để thực hiện; Thành lập và thường xuyên củng cố kiện toàn BCD, các tổ tự quản ở cơ sở để chủ động trong việc đảm bảo tình hình ANTT tại địa phương trong mọi tình huống.

- Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, báo cáo định kỳ, sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm và quan tâm công tác động viên khen thưởng kịp thời để duy trì, phát triển các phong trào tại địa phương.

3. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc

Trong thời gian qua, UBND xã đã tập trung chỉ đạo cán cơ quan, ban ngành, trưởng các triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Các cơ quan và các thôn đã phát huy vai trò trách nhiệm của mình, đã tập trung chỉ đạo và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư, Chỉ thị 16-CT/HU, ngày 03/7/2012 của Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới đến từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm thực hiện có hiệu quả ngay từ cơ sở.

BCH Công an xã Phú Xuân đã thể hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm bằng các hình thức như phát tờ rơi, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, các buổi họp dân, sinh hoạt đoàn thể đến với các tầng lớp Nhân dân; vận động toàn dân sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, lên án mạnh mẽ mọi hành vi coi thường pháp luật, kỷ cương xã hội; củng cố xây dựng lối sống, phong tục, tập quán lành mạnh; vận động tranh thủ các trưởng họ, người có uy tín, chức sắc trong tôn giáo... tham gia vào công tác vận động Nhân dân, tổ chức hòa giải, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ Nhân dân; liên kết giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong việc quản lý giáo dục thanh thiếu niên; thường xuyên, liên tục tổ chức các buổi họp dân để phát động phong trào quần chúng BVANTQ và tuyên truyền luật phòng chống ma túy, tệ nạn ma túy, luật giao thông đường bộ, tai nạn giao thông đến tất cả các khu dân cư của 07/07 thôn trên địa bàn, bên cạnh đó còn tổ chức họp phổ biến tuyên truyền đến tận các tổ ANND, tổ TNXK của từng thôn; hàng năm, tổ chức thực hiện đăng ký và cam kết xây dựng khu dân cư đạt chuẩn An toàn về An ninh trật tự trên 7 thôn và 05 cơ quan trường học theo tinh thần của Thông tư 23/BCA.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, UBND xã, vai trò tham mưu tích cực của lực lượng Công an, cùng với sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động nên đã tạo được sự ủng hộ, tham gia của đông đảo các tầng lớp Nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự địa bàn. Qua công tác vận động, quần chúng Nhân dân đã cung cấp nhiều thông tin tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có chất lượng hiệu quả liên quan đến công tác phòng ngừa đấu tranh, phòng chống tội phạm nhất là những thông tin liên quan đến công tác

phòng ngừa, chống dịch bệnh Covid-19 trong đầu năm 2020; 100% các đối tượng tù tha về; đối tượng được đặc xá, những người lầm lỗi trên địa bàn khi trở về địa phương đều được UBND xã quan tâm, phân công người giúp đỡ để, ngày càng tiến bộ sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Trong năm 2020 UBND xã Phú Xuân đã củng cố, kiện toàn, thành lập các mô hình về ANTT như:

- Xây dựng và nhân rộng mô hình camera an ninh với 15 camera/09 điểm trên địa bàn.

- Củng cố, kiện toàn 25 Tổ ANND với 99 thành viên tham gia.

- Thành lập Đội TNKK với 15 thành viên

4. Củng cố, nâng cao năng lực của lực lượng trực tiếp chống tội phạm

UBND xã thường xuyên quan tâm kiện toàn lực lượng tham gia phòng chống tội phạm trên địa bàn để đủ điều kiện về vật chất và tinh thần hoàn thành nhiệm vụ, trong đó lực lượng Công an xã là lực lượng nòng cốt trong công tác tham mưu, thực hiện. Hàng năm đã tiến hành củng cố, kiện toàn lại các Ban chỉ đạo, củng cố và kiện toàn 25 tổ ANND trên địa bàn xã; củng cố, bổ sung các thành viên trong 07 tổ hòa giải ở 7 thôn trên địa bàn để vận động bà con Nhân dân tiến hành giải quyết, hòa giải những xung đột, mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ xảy ra trong nội bộ Nhân dân ở khu dân cư để hạn chế những sự việc dẫn đến khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn. Tiếp tục củng cố và bổ sung 01 Đội thanh niên xung kích và đã thực hiện 960 ca tuần tra, mật phục ban đêm; tổ chức canh gác, bảo vệ những sự kiện diễn ra trên địa bàn thôn; tham gia phối hợp với Công an viên và thôn đội trưởng để giải quyết những vụ việc liên quan đến tình hình trật tự xã hội ở các khu dân cư góp phần vào công tác đảm bảo ổn định tình hình ANTT, tình hình tội phạm trên địa bàn.

Ngoài ra UBND xã thường xuyên chỉ đạo lực lượng Quân sự phối hợp chặt chẽ với Công an xã trong công tác phòng ngừa đấu tranh tội phạm. Nhìn chung, lực lượng tham gia phòng chống tội phạm của xã Phú Xuân cơ bản đáp ứng đủ năng lực để hoàn thành nhiệm vụ.

Tham mưu Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo hệ thống chính trị từ xã đến thôn thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh nội bộ, phát hiện và đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện “*tự diễn biến, tự chuyển hóa*” trong cán bộ đảng viên; tăng cường công tác đấu tranh phòng chống âm mưu phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về thông tin, truyền thông, quản lý kinh doanh dịch vụ Internet, chỉ đạo Công an xã triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn.

Trong thời gian qua, tình hình chính trị nội bộ tại xã Phú Xuân đã và đang được đổi mới; bộ máy tổ chức được củng cố và hoàn thiện theo hướng tinh gọn, đảm bảo hoạt động có hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của từng tổ chức được điều chỉnh hợp lý, duy trì phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, qua đó đã góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị nói chung và đảm bảo ANTT trên địa bàn xã nói riêng. Tại kỳ Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần XIII vừa qua không có đơn thư khiếu kiện, khiếu nại về nhân sự cũng như các vấn đề An ninh có liên quan khác.

5. Công tác tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, lối sống, về pháp luật, phòng, chống tội phạm

Xác định công tác tuyên truyền là một trong những biện pháp quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, UBND xã đã chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã cùng các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, phòng, chống và đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Thực hiện tốt việc tuyên truyền Chỉ thị số 48-CT/T.Ư của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, Chỉ thị số 09-CT/T.Ư của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTT trong tình hình mới”, Chỉ thị 21-CT/T.Ư của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”, các Chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, của địa phương về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người...

Với vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng Công an xã trên cơ sở nắm chắc tình hình ANTT, đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình, diễn biến, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa tội phạm đến các tầng lớp Nhân dân. Triển khai nhiều hoạt động như: tổ chức ký cam kết đảm bảo ANTT; các buổi mít tinh, ra quân phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT. Hàng tuần, hàng tháng đều có các chuyên trang, chuyên mục “Vì ANTT”, “An ninh xã hội”, “Pháp luật đời sống” do Công an đảm nhận tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội; những vụ án điển, phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp, cướp giật và tội phạm ma túy đến đông đảo Nhân dân. Tổ chức lượt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng phòng, chống tội phạm cho Nhân dân.

6. Công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật phòng chống tội phạm

Nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm toàn diện, đồng bộ, hiệu quả; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc theo dõi, thi hành pháp luật về phòng, chống tội phạm. Kịp thời làm rõ những tồn tại hạn chế, khó khăn, bất cập và nguyên nhân của những hạn chế, khó khăn, bất cập trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm, từ đó đưa ra các giải pháp để khắc phục những hạn chế, khó khăn, bất cập. Phải đảm bảo thiết thực, thống nhất, khả thi và mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể để hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm.

Cụ thể tham mưu hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm nhằm phát hiện những nội dung bất cập, không phù hợp để kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung. Tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh khác có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm; các dự án, dự thảo Luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện các điều ước quốc tế về an ninh, trật tự đã được

ký kết; các quy định về đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài; tội phạm về khủng bố, mua bán người, buôn lậu, tra tấn, rửa tiền, cướp biển; kiểm soát ma túy; tương trợ tư pháp về hình sự, dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù. Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật nói chung và pháp luật về phòng, chống tội phạm nói riêng trên các địa bàn dân cư. Theo dõi, đánh giá hiệu quả việc triển khai thi hành đầy đủ, toàn diện, đồng bộ hệ thống các văn bản pháp luật về phòng, chống tội phạm.

7. Cơ chế, chính sách

Thực hiện Quyết định số 47/2012/QĐ-TTG ngày 01/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm, UBND xã đã chỉ đạo Công an xã là lực lượng thường trực tham mưu đề xuất sử dụng kinh phí phòng chống tội phạm một cách hiệu quả, đúng quy định, đúng đối tượng. Đồng thời quan tâm huy động sự đóng góp kinh phí của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh cho công tác phòng chống tội phạm.

8. Kết quả các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng thành tựu tiên tiến về khoa học, công nghệ trong công tác phòng chống tội phạm

Với mô hình xây dựng và nhân rộng camera an ninh, UBND xã Phú xuân đã huy động nguồn đóng góp từ Nhân dân để lắp đặt 15 camera an ninh tại 09 điểm phức tạp về ANTT, ATGT giám sát tình hình, góp phần giữ gìn TTATXH.

Tuy nhiên, với điều kiện thực tế thì địa phương chưa có công trình nghiên cứu khoa học về công tác phòng chống tội phạm.

9. Hợp tác quốc tế

UBND xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể mà nòng cốt là lực lượng Công an xã làm tốt công tác tham mưu, góp ý xây dựng dự thảo các văn bản liên quan hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia...

10. Kết quả đấu tranh trấn áp tội phạm

UBND xã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành và các thôn triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội; chỉ đạo xây dựng và triển khai các kế hoạch về việc mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nhằm đẩy mạnh phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, tập trung đấu tranh mạnh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật xảy ra, không để hình thành các băng, ổ, nhóm tội phạm hoạt động lộng hành; tập trung truy quét tệ nạn xã hội nhất là vào các dịp lễ tết...Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình quốc gia phòng chống ma túy, phòng chống buôn bán người; chủ động xây dựng các kế hoạch liên tịch, liên ngành giữa Công an với Quân sự; Công an với Mặt trận Tổ quốc, Công an với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên; tăng cường công tác tuyên truyền phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm thông qua các cuộc họp dân, hội nghị kiểm điểm về ANTT, chú trọng công tác cảm hóa, giáo dục; quản lý, giúp đỡ các đối tượng vi phạm pháp luật và có nguy cơ vi phạm pháp luật, tập trung gọi hỏi răn đe các loại đối tượng hình sự, ma túy, đối tượng nổi...do đó tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã cơ bản được đảm bảo, phạm pháp hình sự giảm, trọng án không xảy ra, tệ nạn xã hội được kiểm chế, nhất là không để hình thành tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”.

Công an xã đã tham mưu cũng như ra quyết định xử lý vi phạm hành chính về ANTT, phối hợp Công an huyện tiến hành gọi hỏi răn đe, giáo dục 87 lượt đối tượng hình sự, ma túy trên địa bàn, 24 lượt đối với 07 cơ sở kinh doanh ngành nghề có liên quan về ANTT. Đồng thời quản lý, giáo dục, cảm hóa 05 đối tượng đang thi hành án không giam giữ và 01 đối tượng hưởng án treo tại địa phương.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Những ưu điểm nổi bật, tồn tại hạn chế

a. Ưu điểm:

UBND xã đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 48 về “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới*”, các cơ quan, ban, ngành và các thôn đã quan tâm tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị 48-CT/TW, Quyết định số 282 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 09 về “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới*”; tổ chức thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp phòng, chống tội phạm; công tác giáo dục pháp luật, thông báo phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cho Nhân dân, cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã, đồng thời vận động quần chúng Nhân dân tích cực tham gia phòng chống và tố giác tội phạm, giáo dục quản lý đối tượng vi phạm pháp luật tại địa bàn dân cư. Phong trào các mô hình, tổ chức, đoàn thể, ban điều hành khu dân cư, đội xung kích của các thôn phối, kết hợp phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội tại các địa bàn thôn xóm, cụm dân cư phát huy được hiệu quả cao; Các đồng chí đảng ủy viên phụ trách địa bàn, các đồng chí trong ban chỉ đạo đã phát huy tốt vai trò trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, nhận thức của cán bộ đảng viên, cán bộ cốt cán, Nhân dân, học sinh, sinh viên được nâng lên rõ rệt, hầu hết các vụ việc vi phạm pháp luật được phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh. Vì vậy, đã góp phần tích cực làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở các địa bàn khu dân cư trong thời gian qua.

b. Tồn tại:

Một số khu dân cư, ban, ngành chưa quan tâm đúng mức việc triển khai thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW, có nơi triển khai còn mang tính hình thức, đối phó, hiệu quả thấp, vì vậy, phong trào toàn dân bảo vệ ANTT ở một số địa bàn khu dân cư chưa được phát động sâu rộng, công tác nắm tình hình có nơi có lúc còn chưa kịp thời, phạm pháp hình sự tuy được kiềm chế nhưng chưa vững chắc, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, vi phạm trật tự ATGT còn xảy ra. Một số tội phạm như: trộm cắp tài sản, cướp giật, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, tệ nạn xã hội có xu hướng tăng, công tác phòng, ngừa, quản lý, giáo dục các đối tượng ở cơ sở chưa được chặt chẽ. Vai trò của các thành viên trong công tác phối hợp quản lý, giáo dục, cảm hóa đối tượng còn nhiều hạn chế, nhất là việc gặp gỡ, theo dõi, giúp đỡ, giáo dục, tạo công ăn việc làm cho người lầm lỗi còn nhiều lúng túng về cả biện pháp và cách làm.

Công tác phòng ngừa tội phạm trong các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn có nơi còn bộc lộ nhiều sơ hở, mất cảnh giác. Mô hình điển hình tiến tiến về phong trào toàn dân bảo vệ ANTT trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường chưa được xây dựng và củng cố.

2. Nguyên nhân tồn tại

Trong những năm gần đây có nhiều sự thay đổi về công tác cán bộ chủ chốt, các đoàn thể, cũng như sự thay đổi các đồng chí trong Ban Công an của xã nên công tác nắm bắt tình hình còn hạn chế, hoạt động của các thành viên không đồng đều, nhận thức của một số đồng chí trong Ban chỉ đạo về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 09 về “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới*” chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu sự giám sát, kiểm tra, đôn đốc đối với khu vực mình phụ trách. Một số thôn chưa thực sự chú trọng đến công tác củng cố các tổ chức đoàn thể, chưa có kế hoạch sát thực tế để tổ chức phát động phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ. Một số ban ngành, đoàn thể, thôn, xóm, tổ ANND triển khai còn chậm, công tác thông tin tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng thiếu thường xuyên.

Do điều kiện hỗ trợ về trợ cấp đối với lực lượng bán chuyên trách còn thấp nên chưa động viên và phát huy tối đa về trách nhiệm trong công tác nên hiệu quả trong công tác còn chưa cao.

3. Những bài học kinh nghiệm

Việc triển khai Chỉ thị phải kịp thời, đồng bộ mang tính toàn diện, sâu rộng trong toàn cán bộ, công chức, đồng thời phải tổ chức tuyên truyền đến mọi tầng lớp Nhân dân, để người dân nắm bắt được nội dung và hưởng ứng thực hiện.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, củng cố kiện toàn được các tổ chức tự quản về ANTT, tổ ANND, tổ hòa giải, lực lượng dân quân, đội xung kích, ban điều hành khu dân cư 3 không, chi bộ thôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sát thực thi phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm được phát huy, tình hình tội phạm được kiềm chế.

BCH Công an xã, lực lượng Công an viên phải nêu cao được tinh thần trách nhiệm trong công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, và tổ chức cho các đội xung kích, tổ ANND phát huy vai trò trong công tác đấu tranh phòng chống và tố giác tội phạm, kịp thời xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm thì phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm được phát huy một cách tích cực.

MTTQ, các đoàn thể quần chúng, bộ phận thông tin văn hóa xã, duy trì được chế độ thông tin tuyên truyền phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật đến tận người dân thì tinh thần cảnh giác được nâng lên, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân, học sinh và sinh viên ngày càng có chiều hướng tích cực.

Quan tâm hơn nữa đến việc hỗ trợ, tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh, phòng, chống tội phạm để lực lượng này đủ mạnh nhằm đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm trong tình hình mới đạt hiệu quả cao hơn.

IV. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

Dự báo trong thời gian tới tình hình hoạt động của các loại tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, tội phạm về môi trường, các TNXH tiếp tục diễn biến phức tạp; những mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân vẫn còn tồn tại chưa được giải quyết dứt điểm là yếu tố tiềm ẩn làm phát sinh tội phạm, sự sơ hở mất cảnh giác của người dân, để tội phạm lợi dụng hoạt động gây án, bên cạnh đó còn xuất hiện một số loại tội phạm với phương thức, thủ đoạn hoạt động mới tinh vi hơn. Để đảm bảo trật tự an toàn xã hội, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của

địa phương, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, từ xã đến các thôn, các ban ngành đoàn thể tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung công tác trọng tâm sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW, Chỉ thị 09; Kế hoạch, Chỉ thị của Huyện ủy, Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy về lãnh đạo thực hiện công tác đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn xã về chuyển hóa địa bàn phức tạp, trọng điểm về ANTT trở thành địa bàn không có tội phạm, hoặc giảm thấp nhất về tội phạm.

2. Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 04/KH -BCĐ, ngày 28/02/2020 của Đảng ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW và Chỉ thị 09-CT/TW nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố kiện toàn BCĐ phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ của xã, các tổ tự quản ở các thôn.

3. Tiếp tục phát huy có hiệu quả các nghị quyết liên tịch giữa Công an với UBMTTQVN và các đoàn thể; xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, củng cố, duy trì hoạt động của các đội xung kích, tổ chức lực lượng tuần tra mật phục.

4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm. Phát huy thế mạnh của các phương tiện thông tin đại chúng và sự năng động, sáng tạo của các tổ chức chính trị- xã hội, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động Nhân dân, tham gia phòng chống và tố giác tội phạm. Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể tiếp tục thực hiện chương trình hành động đề lồng ghép tuyên truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

5. Tiếp tục mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, gọi hỏi răn đe đối tượng hình sự - kinh tế, ma túy và các tệ nạn xã hội, qua công tác gọi hỏi răn đe sàng lọc, lập hồ sơ quản lý theo pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra tạm trú, tạm vắng. Lưu ý các cơ sở cho thuê lưu trú nhằm nắm hộ, nắm người phát hiện phòng ngừa tội phạm, thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, kinh doanh phế liệu trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giao thông trên các tuyến đường giao thông nông thôn.

6. Các thành viên Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ xã phải thường xuyên tiến hành kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, TNXH ở địa bàn được phân công phụ trách.

Trên đây là báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, UBND xã Phú Xuân báo cáo UBND huyện biết để chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND huyện Phú Vang;
- Công an huyện Phú Vang;
- Đảng ủy xã (b/c);
- Các ban ngành, đoàn thể xã;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đô Công Khiêm

